



Website: [www.siamturakij.com](http://www.siamturakij.com)

Date: May 25, 2017

AD Value: 30,000

Circulation: N.A.

PR Value: 180,000

Page : 2

Headline: กระทรวงวิทย์ฯ จุดพลังงาน “สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2017”



หน้าแรก / อุตสาหกรรม-เออีซี-เอสเอ็มอี / กระทรวงวิทย์ฯ จุดพลังงาน “สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2017”

## กระทรวงวิทย์ฯ จุดพลังงาน “สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2017”

© วันที่ตีพิมพ์: 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 | เปิดอ่าน 46

แชร์เรื่องนี้



พื้นที่ลงโฆษณา ขนาด 300 x 250  
โทร 026925100

ข่าวที่เกี่ยวข้อง  
The Associated Press



สกว.-สวทช.ลาดโจนลินค้าในนวัตกรรมในงาน TH...



ชาติอุปเตรียมพร้อมงาน Thailand's Best Loc...



เปิดจากการสุดยอดเซฟไทยครั้งที่ 6 Thailan...



เริ่มแล้วTHAIFEX - World of Food Asia 20...



เครื่องเซอร์เบจ ชุดผลิตภัณท์อาหารและเคร...

Heritage



Website: [www.siamturakij.com](http://www.siamturakij.com)

Date: May 25, 2017

AD Value: 30,000

Circulation: N.A.

PR Value: 180,000

Page : 2

Headline: กระทรวงวิทย์ฯ จุดผลงาน "สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2017"



สินค้าเกษตรหากต้องการยกระดับตลาดต่างประเทศ ต้องผ่านด่าน "แล็บ" หรือการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรจากห้องปฏิบัติการกลาง เพื่อเป็นใบเบิกทางสู่มาตรฐานที่สากลยอมรับ สามารถส่งออกไปยังจำหน่ายยังต่างประเทศได้

เกษตรกรหลายคนมักจะเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปทั่วโลก แต่ติดปัญหาการตรวจคุณภาพสินค้าที่ยังยากและใช้เวลานาน แต่วันนี้ปัญหาเหล่านี้กำลังจะหมดไปในยุคที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุค 4.0 ที่ทุกอย่างต้องรวดเร็วและแม่นยำ

เช่นเดียวกับแนวคิด "แล็บประชารัฐ" ที่บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. กำลังเร่งเครื่องผลักดันให้สินค้าไทยก้าวสู่เวทีโลก ด้วยการสนับสนุนเงินทุนและงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย ให้สามารถเข้ามาใช้บริการ "แล็บ" ได้ในราคาที่ไม่สูงมากนัก

นายสรชัย ก้าวลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัดหรือที่เรียกว่า เซ็นทรัลแล็บ บอกว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ จับมือกับภาคชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา รวมถึงสถาบันรับรองมาตรฐานต่าง ๆ มุ่งช่วย 4 กลุ่มหลักคือ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน โอท็อป และเอสเอ็มอีรายเล็ก

การช่วยเหลือที่ว่านี้ เรามีจุดประสงค์จะให้เกษตรกรให้ทุนผู้ประกอบการรายละ 5,000 บาท สามารถลงทะเบียนขอรับได้ทีแล็บทั้ง 6 สาขาทั่วประเทศ คือ ที่กทม. สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา สงขลา เชียงใหม่ และขอนแก่น ซึ่งจะหมดเขตภายในสิ้นเดือนนี้

จุดประสงค์ที่เราเป็นอีกการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร สามารถเข้ามาตรวจวัดคุณภาพสินค้าได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพราะการตรวจวัดตรวจตัวในสินค้าที่เป็นอาหาร นั้นราคาสูงมาก เริ่มตั้งแต่หลักร้อยเป็นต้นไป จนถึงหลักพัน

นอกจากการ สนับสนุนอุปโภคแล้ว แล็บประชารัฐ ยังสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยแหล่งปลูกหรือเพาะเลี้ยง ตรวจแหล่งผลิตต้นทางทั้งระบบ ตรวจผลผลิต ตรวจผลิตภัณฑ์เชิงสังเคราะห์และการสุ่มตรวจต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญเป็นที่เสถียรและเก่า การปรับปรุงที่ถูกต้องให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งจะให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีเครือข่ายวิทยาเขตในต่างจังหวัดร่วมสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมชุมชนโดยเจตนาขึ้นทั้งนี้สินค้าที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวจะมีคุณภาพมาตรฐานที่ตลาดปลายทางเช่นห้างขนาดใหญ่พร้อมรับซื้อและยังสามารถขายในระบอบออนไลน์ที่สสว.มีโครงการรองรับอยู่แล้ว"

นายสรชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า CLT มีความพร้อมที่จะให้บริการและตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยจะมีการปรับปรุงระบบงานบริการให้กระชับและรวดเร็วขึ้น และลดต้นทุนขององค์กรให้ต่ำลง เพื่อลดค่าบริการสำหรับผู้ประกอบการระดับชุมชน และมีแผนเพิ่มจุดบริการให้ครอบคลุม 18 กลุ่มจังหวัดเพื่อให้สินค้าจากชุมชนเข้าถึงบริการแล็บสะดวกและทั่วถึง

"เซ็นทรัลแล็บ" เป็นแล็บของรัฐถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังและสสว. แม้จะเป็นหน่วยงานเล็กแต่มีบทบาทและความสำคัญมากในการเข้าไปช่วยยกระดับสินค้าชุมชน โอท็อป เอสเอ็มอี ให้ปลอดภัยและเติบโตอย่างยั่งยืนได้

สินค้าชุมชน หากมีการนำเรื่องราว (Story) ที่น่าสนใจมาใส่ มีการออกแบบ (Design) ที่สวยงามทันสมัยแล้ว ถ้าได้ผ่านการตรวจและรับรอง (Certify) ด้านคุณภาพมาตรฐานด้วย จะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างมหาศาลและเป็นที่ต้องการของตลาด

และยังผ่านการรับรองมาตรฐานจากแล็บ ยิ่งทำให้สินค้าเหล่านั้นได้รับความนิยมจากผู้บริโภคไม่แพ้ในประเทศเท่านั้น ยังรวมถึงนอกประเทศด้วย

พื้นที่ลงโฆษณา ขนาด 300 x 250  
โทร 026925100